

บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาความเป็นไปได้โครงการเหื่อนหัตถกรรม
ผู้จัดทำ	: นางสาวรักสุดฤทัย ไชยอุปละ
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์สะอาด ใจแก้ว
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: พฤษภาคม 2545
จำนวนหน้า	: 151 หน้า

การศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้โครงการเหื่อนหัตถกรรม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โครงการเหื่อนหัตถกรรม เป็นโครงการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือและผ้าบาติก ลงทุนในลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3,132,780 บาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 หุ้นส่วน ไม่มีการกู้ยืมเงิน มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและจากหนังสือประกอบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาในด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยโดยรวม มีการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในการผลิตของโครงการเป็นการทำให้ผ้าฝ้ายและผ้าแมมเบิดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่ากระบวนการผลิตของโครงการไม่มีผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะใด ๆ และยังเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการตลาด ทางโครงการมีช่องทางการจำหน่ายขายส่งและขายปลีก โดยมีตำแหน่งของผลิตภัณฑ์อยู่ที่คุณภาพสูง ราคาปานกลาง ด้านการจัดการ ทางโครงการมีการจัดโครงสร้างตามหน้าที่ ซึ่งแบ่งงานกันทำเฉพาะด้าน ด้านเทคนิค โครงการมีนโยบายทำการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือและผ้าบาติกเอง เมื่อผลิตเต็มกำลังการผลิตโครงการจะรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ และจะจ้างแรงงานภายนอกผลิตเป็นรายชิ้น ในผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ด้านการเงิน ทางโครงการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นปีละ 10% จากการประเมินผลโครงการมีระยะเวลาคืนทุน 3.30 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 222,295.36 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 20.56%

ข้อสรุปการศึกษาความเป็นไปได้โครงการเขื่อนหัตถกรรม คือความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการนี้มีสูง เนื่องจากสามารถคืนทุนได้เร็ว มีมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จึงสมควรที่จะลงทุนในโครงการนี้

PAYAP UNIVERSITY